



เค้นสอบ "ลูก รอส.-หุ้นส่วนตึกยักษ์" พบให้คนทำรีสอร์ทอีก6หลังบนเขาคือ

เพชรบูรณ์ - ทหารตามสอบ "ทายาท รอส.-หุ้นส่วนตึกยักษ์เขาคือ" บอกไม่มีสัญญาร่วมทุน แต่ยกที่ดินให้พัฒนาแลกกับเงิน 1.5 แสนต่อปี แต่พอเค้นถามหนักพบมีรีสอร์ทอีก 6 หลังบนแปลงที่ดิน "ลุงละอ" อ้างอนุญาตให้เพื่อนบ้านทำบ้านพักตากอากาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการติดตามตรวจสอบ-หาหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเพื่อรื้อฟื้นคดีการก่อสร้างตึกยักษ์ 3 หลังบนแปลงที่ดินของ นายละอ จินใจตรง หนึ่งใน "ราษฎรอาสาสมัคร-รอส.สมรภูมิเขาคือในอดีต" ปัจจุบันอายุ 81 ปี อาศัยอยู่กับลูกสาว บ้านเลขที่ 74 ม.3 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก ที่ตำราวจังหวัดพิษณุโลก-อัยการจังหวัดหล่มสักมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมาก่อนหน้านี้

ล่าสุดหลังจากสอบปากคำนายละอไปแล้ว เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 มีนาคม พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ศป.4 กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เดินทางไปที่ศูนย์อำนวยการชุดปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาหล่มน้ำแซ็ก เข้าสอบถามนางประจวบ แก้วเขียว ลูกจ้างประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ลูกสาวนายละอ ซึ่งยินยอมให้นำทุนหรือหุ้นส่วนก่อสร้างตึกยักษ์มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท

นางประจวบให้การว่า ช่วงปี 2557 ผู้ใหญ่แพ่งได้พานายอภิชา หรือยุทธ มาติดต่อสามี โดยแจ้งว่าจะขอใช้ที่ดินสร้างสวนเกษตรห้องประชุมสำหรับให้คนมาท่องเที่ยว ทักคนศึกษาแต่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เช่นที่ปรากฏในขณะนี้ โดยทางนายอภิชา หรือยุทธ เสนอจ่ายเงินเป็นค่าดูแลปีละ

เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งจ่ายให้มาแล้ว 120,000 บาท และถ้ามีกำไรในอนาคตจะจ่ายเพิ่มให้ นางประจวบกล่าวว่า กระทั่งปี 2559 ตำรวจข้อสังัด ไม่ทราบยศ เชิญตัวบิดาไปพบเพื่อให้การเรื่องนี้ แต่ตนถูกห้ามไว้ ไม่ได้เข้าไปภายในห้องด้วย ทราบว่าบิดาได้เซ็นเอกสารบางอย่างแต่ไม่ทราบรายละเอียด นอกจากนี้ ยังมีนางทองคำ บริบูรณ์มงคล ซึ่งทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน ที่บิดา (นายละอ) อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน รอส. แต่ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์เหมือนกรณีตึก 3 หลัง เป็นเพราะที่ดินว่าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีความลาดชันสูง จึงปล่อยให้สร้างรีสอร์ท 6 หลัง ซึ่งต่อมานางทองคำก็ถูกจับกุมดำเนินคดีพร้อมคดีตึกยักษ์ และอัยการสั่งไม่ฟ้องเช่นกัน

พ.อ.พงษ์เพชรยังได้เดินทางไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาคือ ประเด็นเรื่องนายละอทำสัญญาร่วมทุนกับนายทุนตึกยักษ์เพื่อจะขอเป็นหลักฐานนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า "ไม่มีการทำสัญญาใดๆทั้งสิ้น มีแต่เพียงการเชิญนายละอมาสอบปากคำในฐานะพยานเจ้าของที่ดิน และเซ็นชื่อยืนยันคำให้การเท่านั้น"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้(8 มี.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ก็มีการหนดลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินราษฎรอาสา (รอส.) ในห้องที่ อ.เขาคือ จ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ก็จะประชุมหารือถึงแนวทางขั้นตอนการเพิกถอนแปลงที่ดิน รอส.ที่ผิดเงื่อนไข และแนวทางแก้ไขอื่นๆ ในช่วงบ่ายนี้ด้วย.

